



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## มาตรการจํานําข้าวเปลือก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งหาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อน จากโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตั้งแต่ฤดูกาลผลิต ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 และ ฤดูกาลผลิต ปี 2556/57

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรียกประชุมด่วน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จํานําข้าวเปลือกกับรัฐบาล โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งลงพื้นที่สำรวจจํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีสมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าว จากการเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีภาระหนี้สินจากการทำนา รวมถึงขาดแคลนเงินทุนในการทำนาในฤดูกาลถัดไป

โดยเบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แนะนำแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยต้องขอความร่วมมือและความสมัครใจจากสหกรณ์ในการขยายระยะเวลาหรือผ่อนปรนการชำระหนี้ แก่สมาชิก ซึ่งมีแนวทางดังนี้ แนวทางที่ 1 ให้สหกรณ์พิจารณาผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่สมาชิก ในรายที่ไม่สามารถชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับชำระเงินตามใบประทวน เพื่อมิให้ผิदनัดชำระหนี้กับสหกรณ์ แนวทางที่ 2 สหกรณ์ที่กั้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) แนะนำให้สหกรณ์ไปขอปรับตารางการชำระหนี้ใหม่กับ ธ.ก.ส. เพื่อมิให้ผิदनัดชำระหนี้ ต้องชำระค่าปรับกรณีผิदनัดการชำระหนี้และส่งผลต่อการจัดชั้นลูกหนี้และสำหรับเงินกู้ในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ ให้สหกรณ์ติดต่อขอกู้เครดิตเงินสดจาก ธ.ก.ส.เพื่อเติม เพื่อสามารถจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้ และ ประการที่ 3 สำหรับสหกรณ์ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์จะพิจารณาให้กั้ยืมจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อให้สมาชิกกั้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นกับวงเงินที่มีอยู่

สำหรับมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลังจากการสำรวจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะรวบรวมข้อมูลจํานวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศ และจํานวนเงินที่สมาชิกยังไม่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการจํานําข้าวเปลือกกับรัฐบาล เพื่อจัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้วจะนำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล ต่อไป